

### ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ที่ปรากฏในสำเนาเอกสารแสดงตน

ตามที่บริษัท มิตซูบิชิ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ได้มีการเก็บสำเนาและ/หรือภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของลูกค้าหรือผู้เข้ารับบริการจากบริษัท (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของลูกค้าหรือผู้เข้ารับบริการจากบริษัทในการเข้าทำธุรกรรมหรือใช้บริการกับบริษัทนั้น

เนื่องจากสำเนาและ/หรือภาพถ่ายเอกสารแสดงตนดังกล่าวอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ชื่อชาติ ศาสนา กรุปเลือด ปรากฏอยู่บนสำเนาและ/หรือภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์และนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่านที่ปรากฏอยู่บนเอกสารดังกล่าว

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทสำหรับกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงขอเรียนให้ลูกค้าหรือผู้เข้ารับบริการจากบริษัททราบว่า บริษัทจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่านที่ปรากฏอยู่บนเอกสารดังกล่าว เฉพาะในกรณีที่บริษัทต้องอาศัยฐานความยินยอมตามกฎหมาย บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) และจะดำเนินการขีดฆ่าหรือปิดข้อมูลในส่วนของคุณข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่านที่ปรากฏอยู่บนเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับการปฏิเสธการดำเนินการขีดฆ่าหรือปิดข้อมูลในส่วนของคุณข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ดังกล่าวจากท่าน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ประกาศหนังสือฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการตามที่แจ้งข้างต้นต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะปฏิเสธการดำเนินการของบริษัทในการขีดฆ่าหรือปิดข้อมูลในส่วนของคุณข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่านที่ปรากฏอยู่บนเอกสารดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่บริษัท มิตซูบิชิ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่เลขที่ 19/4 หมู่ที่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกสำหรับดูแลความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าทุกท่านสามารถศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท ได้ที่ <https://mitsuibussanautomotive.co.th>

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บริษัท มิตซูบิชิ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด